

Số: 588/KH-SGDĐT

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 02 năm 2024

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 02/02/2024 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 179/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về các biện pháp thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 26/02/2024 về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tỉnh Quảng Ninh năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện có hiệu quả các biện pháp thực hiện dân chủ ở cơ sở theo Nghị quyết số 179/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét thực chất, hiệu quả việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước; phát hiện nhân rộng các mô hình, điển hình về thực hiện dân chủ ở cơ sở; nêu cao vai trò nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.

2. Yêu cầu

Bám sát các quy định của pháp luật và các biện pháp thực hiện dân chủ ở cơ sở theo Nghị quyết số 179/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh, để triển khai, thực hiện đồng bộ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở.

Đề cao vai trò trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo của Giám đốc Sở, các đồng chí Phó Giám đốc Sở, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa đơn vị trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các đơn vị trong việc phối hợp chặt chẽ, phát huy mọi nguồn lực trong triển khai thực hiện hiệu quả nội dung Nghị quyết số 179/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho người được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở

Căn cứ các quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở, cử cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được giao nhiệm vụ phụ trách, tham mưu về công tác dân chủ ở cơ sở tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao năng lực, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ trong tổ chức thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở.

Thông qua việc tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nắm bắt và hiểu các quy định về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương và của Tỉnh, từ đó xây dựng các quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng lồng ghép trong các hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật, hội nghị bồi dưỡng chính trị của ngành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn thuộc và trực thuộc nhằm nâng cao nhận thức về thực hiện dân chủ ở cơ sở, bảo đảm quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị.

Thực hiện đổi mới phương thức quản lý, thường xuyên kiểm tra chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; nâng cao nhận thức về việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở

Quan tâm thực hiện phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật và tuân thủ pháp luật.

Ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú như: Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử/cổng thông tin điện tử thành phần của cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; lồng ghép phổ biến tại các hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật, bồi dưỡng chính trị của ngành, các buổi họp toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục; tuyên truyền cổ động trực quan (pa-nô, áp-phích, băng-rôn, bảng điện tử...); tuyên truyền qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong đó có Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Thực hiện nguyên tắc phối hợp để đảm bảo đạt hiệu quả cao trong thực thi các nhiệm vụ giữa các đơn vị; phối hợp giữa cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức năng nhiệm vụ.

3. Nâng cao trách nhiệm của các đơn vị, vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức

trong việc thực hiện dân chủ và bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở; lấy mức độ thực hiện dân chủ ở cơ sở của các đơn vị làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

Người đứng đầu các đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến nội dung thực hiện dân chủ ở cơ sở trong đơn vị và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện:

- Rà soát, kiện toàn phân công nhiệm vụ cho người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở theo thẩm quyền; phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức chịu trách nhiệm tham mưu tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở tại từng đơn vị.

- Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy chế đã ban hành nhưng có nội dung chưa phù hợp theo quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, trước khi ban hành phải lấy ý kiến tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

- Thực hiện nghiêm việc công khai các hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật và Luật tiếp công dân.

- Chủ trì, phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hàng năm, định kỳ 06 tháng một lần tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, đơn vị thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, làm tốt khâu nhân sự giới thiệu, lựa chọn, bố trí những người có phẩm chất, năng lực, uy tín để bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân trong các đơn vị; xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

Hàng năm, xem xét mức độ thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan Sở, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở làm một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

4. Hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học - kỹ thuật, trang bị phương tiện kỹ thuật và bảo đảm các điều kiện cần thiết khác cho việc tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở phù hợp với tiến trình xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, xã hội số

Bố trí đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, có kết nối mạng Internet để phục vụ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt công tác tham mưu, tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở; tạo điều kiện để cử cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao trình độ, khả năng tiếp cận, khai thác, sử dụng công nghệ thông tin về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời việc cập nhật, công bố, công khai, minh bạch thủ tục hành chính dưới nhiều hình thức, nhất là môi trường mạng.

Rà soát thực hiện chuẩn hóa, đồng bộ, dữ liệu thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục đào tạo giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Tỉnh.

Thực hiện nghiêm việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, sử dụng đầy đủ các tính năng của Hệ thống một cửa điện tử để thực hiện xử lý hồ sơ, giải quyết TTHC đảm bảo đạt 100% hồ sơ được xử lý trên môi trường điện tử (trừ văn bản mật, các văn bản phải xử lý giấy theo quy định của pháp luật chuyên ngành), không luân chuyển hồ sơ giấy.

Cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, đơn vị để chậm muộn trong giải quyết thủ tục hành chính. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với các bộ phận, cán bộ được giao trách nhiệm xử lý giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính nhưng không hoàn thành, làm ảnh hưởng đến chất lượng, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP và mục tiêu, tiến độ theo Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh.

5. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các gương điển hình, có nhiều thành tích trong việc phát huy và tổ chức thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm đơn vị, cá nhân vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở

Hàng năm, nghiên cứu, đăng ký các mô hình điển hình về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo từng loại hình gắn với tiêu chuẩn công nhận các mô hình điển hình thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhất là các cơ chế chính sách liên quan đến người dân, những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, những nội dung công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật. Hàng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở theo thẩm quyền; chủ động thực hiện công tác tự kiểm tra thực hiện dân chủ ở cơ sở trong phạm vi quản lý.

Kiến nghị hoặc xử lý kịp thời những hành vi vi phạm, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; thay thế những cán bộ quản lý có nhiều dư luận xấu, uy tín giảm sút, có biểu hiện tham nhũng, lãng phí, không đáp ứng được nhiệm vụ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng các đơn vị thuộc Sở căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế triển khai tổ chức thực hiện tại đơn vị.

2. Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn, các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện năm 2024.

3. Giao phòng Tổ chức cán bộ và Quản lý chất lượng:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức, triển khai, hướng dẫn và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này.

- Định kỳ 6 tháng, một năm và theo yêu cầu, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ), lồng ghép trong báo cáo kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo, yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở căn cứ Kế hoạch để triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Các Phó Giám đốc Sở;
- TT Công đoàn ngành;
- Các đơn vị thuộc Sở;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, TCCBQLCL.TC5.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thúy